



ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๑๔๘๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘  
ถนนวันลูกเสือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ  
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาเป็นการชั่วคราว  
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔  
มีนาคม ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติให้ นางสาวเปรมชิตา สุวะพัฒน์ ไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว ต่อเนื่อง  
ที่โรงเรียนชุมชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ไม่เกิน ๑ ปี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ จึงแจ้งมติดังกล่าวให้โรงเรียนทราบ เพื่อแจ้ง  
ให้ข้าราชการ ราย นางสาวเปรมชิตา สุวะพัฒน์ ทราบและส่งคำร้องขอย้ายต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรัตติกง ทองเนตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. ๐๘ ๘๕๘๖ ๐๓๒๖

โทรสาร. ๐ ๔๕๖๑ ๓๓๗๙



มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  
เพื่อแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

\*\*\*\*\*

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเด็นที่เสนอ ๕.๖.๑ การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน  
เพื่อพิจารณา เขตพื้นที่การศึกษา ขออนุมัติ ดังนี้

๑. จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง  
จำนวน ๗ ตำแหน่ง

๒. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรอัตราดังกล่าว  
ตรวจสอบตามแนวปฏิบัติที่ สพฐ.กำหนด และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม อนุมัติ

ประเด็นที่เสนอ ๕.๖.๒ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
เพื่อพิจารณา ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตำแหน่ง  
เลขที่ ๒๓ อันดับ คศ. ๓ ชั้น ๕๘,๓๙๐ บาท

มติที่ประชุม อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ไปต่างจังหวัด

ประเด็นที่เสนอ ขออนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ไปต่าง  
เพื่อพิจารณา เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑๔๑ ราย ดังนี้

๑	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑	๑๙
๒	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒	๗
๓	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓	๓๑
๔	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔	๓๔
๕	สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘	๕๐
รวมทั้งสิ้น		๑๔๑

มติที่ประชุม อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีพิเศษ

ประเด็นที่เสนอ ๕.๘.๑ กรณีส่งคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ จำนวน ๒ ราย  
เพื่อพิจารณา



๒. ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ นำตำแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาปรับย้ายไปขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกตามความต้องการและจำเป็นของสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

๓. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ขออนุมัตินำตำแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาปรับย้ายไปขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของ กศจ.ศรีสะเกษ ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกตามความต้องการและจำเป็นของสถานศึกษา

มติที่ประชุม	อนุมัติ
ระเบียบวาระที่	๕.๑๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ขอย้ายกรณีพิเศษ
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา	ขออนุมัติ ในการส่งคำร้องย้ายกรณีพิเศษ เพื่อดูแล บิดา มารดา และคู่สมรส ที่เจ็บป่วย รายนายประติภาส นิสา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๑
มติที่ประชุม	ไม่อนุมัติ
ระเบียบวาระที่	๕.๑๑ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณีพิเศษ
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา	รายชื่อ ๑ นายประมวล บุญชิต ขออนุมัติให้นายประมวล บุญชิต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเต็ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ย้ายกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ทางราชการ(ส่งขอร้องรับการย้าย)
มติที่ประชุม	อนุมัติให้ระงับย้าย ยุติเรื่อง
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา	รายชื่อ ๒ นายภัทรศักดิ์ มนทอง ขออนุมัติให้นายภัทรศักดิ์ มนทอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก อำเภอศีลาลาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ย้ายกรณีพิเศษ เนื่องจากเจ็บป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนา ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
มติที่ประชุม	อนุมัติ
ระเบียบวาระที่	๕.๑๒ การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา	ขออนุมัติการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลัง สายงานการสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ และอัตราเงินเดือน ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลัง สายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ภายในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน เมื่อตัดโอนแล้ว สถานศึกษาที่รับตัดโอนมีอัตรากำลังไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ จำนวน ๘ ตำแหน่ง
มติที่ประชุม	อนุมัติ
ระเบียบวาระที่	๕.๑๓ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปปฏิบัติราชการใน หน่วยงานการศึกษา เป็นการชั่วคราว ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา	ขออนุมัติให้ นางสาวเปรมชิตา สุวะพัฒน์ ไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว ต่อเนื่อง ที่โรงเรียนชุมชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ไม่เกิน ๑ ปี
มติที่ประชุม	อนุมัติ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ รับผิดชอบในตำแหน่งว่างต่อไป

